

จันทร์
23
กันยายน

น.ปีโอ
แห่งปีเอเตรลชีนา
พระสงฆ์

สดด 126:1-2,3-4,

5-6

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 1



บทอ่านที่ 1

อสร 1:1-6

ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระ
วาทที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย
ให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า

“กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้
ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหาร
ถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของ
พระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้น
ยูดาห์ และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม ขอให้ทุกคนที่เหลือรอดชีวิต ไม่ว่าจะ
พำนักอยู่ ณ ที่ใด ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนที่นั่น เป็นเงิน ทองคำ สิ่งของและ
สัตว์เลี้ยง รวมทั้งเครื่องบูชาตามใจสมัคร สำหรับพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม’”

หัวหน้าตระกูลยูดาห์และเบนยามินจึงออกเดินทาง พร้อมกับบรรดาสมณะและชน
เลวี คือทุกคนที่พระเจ้าทรงดลใจให้กลับขึ้นไปสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้น
ใหม่ที่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อนบ้านทุกคนช่วยเหลือเขา ให้เงิน ทองคำ ข้าวของ สัตว์เลี้ยง
และของมีค่า นอกเหนือจากเครื่องบูชาที่แต่ละคนถวายตามใจสมัคร

พระวรสาร

ลก 8:16-18

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่ประชาชนว่า

“ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียง แต่เขาอยุ่ตั้งไว้บนเชิง
ตะเกียง เพื่อคนที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่มี
ความลับใดจะไม่มีใครรู้และเปิดเผย ดังนั้น จงระวังว่าท่านฟังพระวาจาอย่างไร เพราะผู้
ที่มีมากจะได้รับมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย”



รหัสธรรมเกี่ยวกับพระราชัยสวรรค คือ ท่านสามารถที่จะได้โลกนี้เป็นกรรมสิทธิ์
แต่ท่านจะเสียวิญญาณ หรือท่านจะเสียบางสิ่งในโลกนี้ และได้สวรรคเป็นรางวัล ให้
ท่านลองถามตนเองว่า ในการดำเนินชีวิตประจำวันในฐานะเป็นคริสตชนที่ตื้นนั้น ท่านได้
หรือเสียอะไรไปบ้าง? ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้พระทัยเมตตากรุณา พระเยซูเจ้าพระบุตร
ของพระองค์ ได้ทรงประกาศเรื่องพระราชัยสวรรคที่มีความชื่นชมยินดี ที่คนทำตัวเป็น
คนสุดท้ายจะได้เป็นคนแรก ขอโปรดให้ลูกยอมเสียสละสิ่งของโลกนี้ เพื่อได้รับสวรรค
เป็นบำเหน็จรางวัล